

Tuổi trẻ Bắc Ninh tình nguyện vì cộng đồng

Năm nay, Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh lần đầu tiên ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh và Tiếp sức mùa thi, thu hút nhiều bạn trẻ tham dự.

Sáng cuối tuần, Nguyễn Thị Thu Phương (24 tuổi) nhanh tay thu dọn cỏ dại tại Trại phong Quả Cắm (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), rồi cùng các bạn sinh viên tình nguyện di chuyển ra bờ đê sông Cầu để dọn rác. Phương chia sẻ, Phương quê ở tỉnh Bắc Ninh và đang làm việc tại thành phố Hà Nội. Biết đến chương trình tình nguyện Mùa hè xanh do Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh phát động, Phương nhiệt tình tham gia. Phương thấy rất vui khi được hòa mình vào không khí sôi nổi của phong trào tình nguyện của sinh viên tỉnh Bắc Ninh. Chiến dịch Mùa hè xanh và Tiếp sức mùa thi là một hoạt động hết sức ý nghĩa dành cho các bạn sinh viên, thanh niên tỉnh Bắc



Thanh niên, sinh viên tỉnh Bắc Ninh thu dọn cỏ dại ở Trại phong Quả Cắm (huyện Yên Phong)
ẢNH: NGUYỄN THẮNG

Ninh. “Từ những hoạt động tình nguyện, tôi và nhiều sinh viên tỉnh Bắc Ninh có thể rèn luyện sự quyết tâm và tinh thần cống hiến, góp phần gắn kết và thúc đẩy nhân ái, với mong muốn góp phần tạo nên một cộng đồng văn minh và lành mạnh tại quê hương Bắc Ninh”, Phương tâm sự.

Anh Hà Thái Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên tỉnh

Bắc Ninh cho biết, năm 2024 là năm đầu tiên Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh tổ chức ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh và Tiếp sức mùa thi, nhằm thể hiện tinh thần quyết tâm, sự vào cuộc một cách chủ động của tổ chức Hội. Năm nay, các hoạt động tình nguyện tiếp tục được triển khai theo các nhóm với phương châm rộng khắp, an toàn, hiệu quả, bền

Thái Nguyên ra quân Chiến dịch tình nguyện Hè

Ngày 23/5, Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024. Chiến dịch năm nay gồm 1 chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch thành phần: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh. Trong Chiến dịch, các tình nguyện viên “áo xanh” sẽ đến với 22 xã, phường, thị trấn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh; phấn đấu thực hiện 11 chỉ tiêu trọng tâm và trao tặng một số nguồn lực hỗ trợ địa phương.

XUÂN TÙNG

vững, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Đây là môi trường thực tiễn để các bạn hội viên, sinh viên thể hiện sức trẻ, rèn luyện khát vọng cống hiến; đồng thời cũng là thời điểm để các cấp bộ Hội cùng nhau thi đua, thực hiện các công trình, phần việc sinh viên nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Hội Sinh viên các cấp đã đề ra.

Anh Sơn cho biết thêm, năm nay, hoạt động tình nguyện Mùa hè xanh có điểm mới, đó là triển khai đội hình “Tình nguyện số - Tiếp sức mùa thi” với các nhiệm

vụ trực tổng đài tiếp sức mùa thi, tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ qua trang Fanpage của Tỉnh Đoàn và Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh; giải đáp thắc mắc liên quan đến thông tin về kỳ thi cho thí sinh; tiếp nhận thông tin các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ. “Các cấp bộ Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh coi Chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh và Tiếp sức mùa thi là cơ hội để bút phá, tăng tốc, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, mang lại hiệu quả, giá trị bền vững cho cộng đồng”, anh Sơn cho hay.

NGUYỄN THẮNG